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Umsögn um frumvarp um stjórn fiskveiða 485. mál. Flm. Grétar Mar Jónsson, Jón Bjarnason 

Aðalfundir félagsins hafa undanfarin ár ályktað um þetta atriði.
Þess hefur alla tíð verið krafist að 23 dagar verði það lágmark sem hægt sé að sætta sig við í kerfi 
dagabáta.
Það er samhljóða þeim samþykktum sem gerðar hafa verið á aðalfundum Landssambands 
smábátaeigenda.
Það er því með béfi þessu lýst yfir ánægju með frumvarp þetta.

Með bréfi þessu er þess farið á leit við háttvirta sjávarútvegsnefnd Alþingis 
að
hún stuðli að því að þeirri miklu óvissu sem verið hefur um dagabáta Ijúki.
Óskin um 23 daga lámark er sanngjörn og án allrar áhættu varðandi 
viðkomu
þorskstofnins við íslandsstrendur."
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